



CHRIS HOLLINS
Harris County Clerk



THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 22 Tháng 7, 2020

CONTACT: Ban Truyền Thông & Tiếp Cận Cử Tri
County.Clerk@cco.hctx.net
(713) 274-9550

Thí Điểm Bầu Phiếu Từ Trên Xe của Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris Rất Thành Công
Các Cử Tri Mong Muốn Sử Dụng Dịch Vụ này Một Lần Nữa và Giới Thiệu Đến Cho Những Người Khác

(Houston, TX) — Vào Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 7, ngày cuối cùng của Bầu Cử Sớm trong thời gian Các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ vào Tháng 7, Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris đã thí điểm Bầu Phiếu Từ Trên Xe như một lựa chọn khác cho các cử tri bầu phiếu an toàn giữa đại dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tiểu bang Texas có một văn phòng bầu cử tổ chức Bầu Phiếu Từ Trên Xe, nơi mà có nhiều các cử tri tại một thời điểm có thể bầu phiếu thoải mái và an toàn mà không cần rời xe của họ.

Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris cho biết: “Ưu tiên số một của tôi là giữ an toàn cho các cử tri và các nhân viên phòng phiếu. Những sự đáp lại mà chúng tôi nhận được từ thí điểm Bầu Phiếu Từ Trên Xe chứng minh rằng các cử tri cảm thấy an toàn khi thực hiện quyền bầu cử và đó là một cách thay thế dễ dàng và hiệu quả trong việc đi vào bên trong một địa điểm bầu cử. Chúng tôi đang khám phá các lựa chọn để mở rộng chương trình này cho Cuộc Tổng Tuyển Cử vào Tháng 11 tại các địa điểm được chọn làm cách thức bầu phiếu khác trong đại dịch COVID-19.”

Các cử tri ca ngợi về những trải nghiệm sau khi đi bầu phiếu. Trong số 200 các cử tri đã bầu phiếu tại địa điểm Bầu Phiếu Từ Trên Xe, 141 người đã hoàn tất một cuộc khảo sát tùy chọn để xem xét lại dịch vụ mới này. Một số người viết rằng Bầu Phiếu Từ Trên Xe “rất dễ sử dụng” và những người khác đã cho biết dịch vụ này “đã làm cho các cử tri cảm thấy an toàn”. Một người sau khi được hỏi thậm chí đã viết rằng đây là “trải nghiệm bầu phiếu tốt nhất HƠN BAO GIỜ HẾT!” của họ.

Các cử tri mong muốn sử dụng dịch vụ này một lần nữa và giới thiệu cho những người khác. Khi được hỏi theo thang điểm từ 0 đến 10, với 10 là rất có thể, liệu họ có cân nhắc việc sử dụng dịch vụ tương tự nếu như được cung cấp lại trong tương lai, các cử tri đã cho điểm trung bình là 9.70. Trên cùng một thang điểm, khi được hỏi liệu họ có muốn giới thiệu Bầu Phiếu Từ Trên Xe cho cử tri khác hay không, các cử tri đã cho điểm trung bình là 9.66.

Việc sợ tiếp xúc với dịch bệnh COVID-19 là lý do hàng đầu trong việc sử dụng Bầu Phiếu Từ Trên Xe. Khi được hỏi tại sao các cử tri chọn sử dụng dịch vụ Bầu Phiếu Từ Trên Xe trái ngược với phương cách bầu phiếu truyền thống, 82 (58%) đã cho biết những lo lắng về sức khỏe và an toàn giữa đại dịch này. Các lý do khác thường được đề cập đến bao gồm sự tiện lợi của dịch vụ này và sự tò mò thuần túy về trải nghiệm của việc Bầu Phiếu Từ Trên Xe.

Bầu Phiếu Từ Trên Xe đã được thí điểm từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối vào Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 7, 2020 tại Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Houston – Chi Nhánh West Loop.

Những kết quả khảo sát ẩn danh sơ khởi có thể được tìm thấy **TẠI ĐÂY**. Cuộc khảo sát đã có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung Hoa và Tiếng Việt. Trong số 200 các cử tri, 141 người đã hoàn tất khảo sát.

###